

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 753 /UBND-NN
V/v tăng cường công tác tuyên
truyền, khuyến cáo chăn nuôi lợn
khi giá tăng cao

Than Uyên, ngày 23 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: UBND các xã và thị trấn.

Căn cứ công văn số 592/SNN-CNTY ngày 11/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu về Công tác tuyên truyền, khuyến cáo chăn nuôi lợn khi giá tăng cao;

Căn cứ tình hình giá thịt lợn hơi xuất chuồng có nhiều diễn biến phức tạp trong hơn một năm qua, đặc biệt nhiều thời điểm xuống rất thấp, dưới giá thành sản xuất làm người chăn nuôi thua lỗ. Gần đây, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tăng nhanh theo từng ngày. Tuy nhiên việc tăng giá lợn hơi này chưa thực sự bền vững theo đúng quy luật về quan hệ cung cầu, giá lợn giống cũng theo đó tăng cao. Trước tình hình diễn biến như hiện nay, để người chăn nuôi thực sự có lãi, chăn nuôi ổn định, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn thực phẩm, UBND huyện Than Uyên yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi nắm bắt, hiểu và bình tĩnh trước tín hiệu tăng giá trong thời gian này; cẩn thận trọng khi tái đàn, không nên tăng đàn ồ ạt và tăng quy mô chăn nuôi lợn, cần theo dõi thêm biến động của thị trường để quyết định việc mở rộng sản xuất cho phù hợp. Đặc biệt thời điểm này không nên đầu tư mua lợn giống với giá cao vì đến lúc bán dễ bị thua lỗ.

Trước mắt hướng dẫn người dân chăn nuôi phải tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi như lựa chọn giống tốt, thức ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, tiết kiệm mọi chi phí như điện, nước,... nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi trong việc sử dụng linh hoạt, hiệu quả giữa thức ăn chăn nuôi công nghiệp và tận dụng sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương để chăn nuôi như: ngô, rau củ quả, đậu tương, thóc, bã rượu, ... Không sử dụng thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tăng cường công tác chăm sóc, vệ sinh thú y phòng bệnh nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất bán, giữ uy tín lâu dài.

3. Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết từ trong sản xuất tới thu mua, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để chủ động và giảm thiểu mất cân bằng cung - cầu. Đồng thời đẩy mạnh triển khai nhanh các giải pháp tái cơ cấu, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường trong tỉnh và hướng tới vươn rộng ra thị trường các tỉnh khác trong nước.

Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan căn cứ nội dung trên tiến hành tổ chức, triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trạm Chăn nuôi - Thú y;
- Trạm Trồng trọt và BVTV;
- Lưu: VT, PNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vương Thế Mẫn